

สิทธิพร เจนในเมื่อง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ETL - บวกน้ำหนัก ย่อก็อย่าเยอะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เห็น ตลาด หรือ SET Index แล้ว ถึงต้องจั่วหัวมาแบบนี้กันเลยทีเดียว และจะหมายถึงว่า ต่อจากวันนี้ไปทุกวัน น่าจะต้องแก๊งก์ไปแบบอยู่นิ่งหน่อย ก็ต้องอาศัยค่าบวกของตลาดไว้ และจำเป็นจะต้องบวกต่อเนื่องทุกวันด้วยจะดี จนกว่าจะผ่านแนวต้านต่างๆ ไปให้ได้... หรือ ถ้าเอาจริงๆ นั้นก็ต้องผ่านขึ้นไปจนพ้นระดับ 1430 โหนดเลยแหละนะ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การบวกๆ ลบๆ อยู่ต่ำกว่าระดับ 1400 อยู่เนี่ย ยังถือว่ามีความเสี่ยงสูงอยู่ ที่จะเห็นการอ่อนตัวลงต่ำๆ หรือ ลงลึกๆ ตามมาในระยะต่อไปได้นะ เรียกว่า ความน่าจะเป็นของการลงเป็น คลื่น C ระลอกที่ 2 ยังคงมีความหมายอยู่นั่นเอง... หรือเอาแค่วันนี้ เล่นไม่เกิน 1390 เนี่ย ก็ยังคงเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะ และก็อย่าให้เห็นมีการต่ำกว่า 1370 ก่อนด้วยเสียสละ การลงแรงๆ หรือ ลงลึกๆ ก็พร้อมจะเกิดขึ้นตามมาได้ในเร็วๆ นี้... หรือ ถ้าจะยังไม่ไปไหนชัดเจนในระยะนี้ แบบแกว่งๆ ในกรอบ 1370-1390 อยู่อย่างนี้ ก็ถือว่า ความเสี่ยงยังมีอยู่นั่นเอง ใช่จะให้เราคิดไปก่อนได้ ว่าน่าจะหยุดลงแล้ว ระดับ 1370 นะจะเอาอยู่แล้ว ไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่อาจจะเป็นการแกว่งๆ เพื่อรอลง เสียมากกว่า... เพราะด้วยเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่บอกว่า ยังเป็นสัญญาณในเชิงลบอยู่ก่อนหน้านี้นี้ และก็ยังจะเป็นแนวโน้มเชิงลบหนักๆ ต่อไป หากมีการลงต่ำกว่า 1370... เอาเป็นว่า ถ้าจะมองแนวโน้ม ตลาด หรือ SET Index จะกลับมามีชีวิตจริงๆ ต้องรอกันจนถึงว่า จะผ่าน 1430 ได้เมื่อไหร่ โดยที่จะต้อง ไม่ลงมาต่ำกว่า 1370 ก่อนด้วย เมื่อได้อ่านแนวโน้มออกมาแบบนี้แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่า จะวางแผนการเล่นกันยังไง ง่ายขึ้นนะ

ดูตามเกม...

สำหรับหุ้น ก็อาจจะไม่ใช่เกมแบบ ตลาด อย่างที่กล่าวมาก็ได้นะครับ แต่ต้องเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นด้วยนะ เพราะเวลาย่อ อาจจะย่อเพื่อขึ้น แต่ก็ต้องไม่ย่อเยอะเกินไปด้วยละ

แนวรับ : ...1.27-1.24 ซึ่งก็เน้นไม่ต่ำกว่า 1.24 นี้แหละ

เป้าหมาย : ...1.35-1.38 และ อาจจะลุ้นได้ถึง 1.40-1.42

Price Chart...(ETL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ETL... แม้ว่า จะยังดูเหมือนติดแนวต้าน ที่เป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ด้วยรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern แล้วนั้น หากไม่ย่อลงต่ำกว่า 1.24 ก็ยังคงลุ้นการเป็นขาขึ้นได้อยู่ ซึ่งหากระยะสั้น หรือใน 1-2 วันเนี่ย ไม่ต่ำกว่า 1.24 ก็คาดว่า สัญญาณของ MA. ก็จะมีสัญญาณในแนวโน้มเชิงบวก นั่นแปลว่า โอกาส จะผ่านแนวต้าน ของกรอบแนวโน้มขึ้นขึ้น ก็จะมีสูงด้วย ซึ่งนั่นจะเล่นตามน้ำก็ยังถือว่า ยังทำได้ หรือ ถ้าไม่บวก แต่การย่อ ไม่ต่ำกว่าระดับ 1.24 ตามที่เข้ามา ก็อาจจะ ยังคงซื้อเก็บไว้ลุ้นต่อได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่า ท่านนักลงทุนจะเป็นคนชนิดแบบไหน.. และในแนวโน้มที่กล่าวมานี้ นั้น จะว่าไปแล้ว โอกาสจะทำ New High ก็มีอยู่ด้วยนะครับ